

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นักเรียนที่ขาดแคลน ทรงมอบทุนการ
จัดโครงการ ตันกล้าของแผ่นดิน ปี 2551 ศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาด
รับน้องๆชั้นประถมศึกษากว่า 240 คน แคลนซึ่งทุนทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
จากชายแดน และพื้นที่ห่างไกล มุ่งให้ สมองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ
โอกาสการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
สมองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน การให้โอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก
ราชสุดาฯ โดยมี รศ.น.อ.ยุทธนา ชาวเขาตามชายแดนไทยภาคเหนือตอน
ตระหง่าน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย บนได้รับความรู้มากขึ้น มหาวิทยาลัย

มฟล.ให้โอกาสเด็กห่างไกลกับ โครงการตันกล้าของแผ่นดิน

แม่ฟ้าหลวง(มฟล.)เป็นประธานเปิด แม่ฟ้าหลวงจึงได้จัดทำโครงการตันกล้า
โครงการในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม ของแผ่นดิน
2551 ที่ผ่านมา

รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน รอง ดำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัด
อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงรายมาเข้าค่ายทำกิจกรรม เพื่อให้
(มฟล.) กล่าวถึงจุดประสงค์ของ ความรู้กับนักเรียนและประสบการณ์ชีวิต
โครงการว่า ด้วยสำนึกในพระ โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อให้
มหากรุณาธิคุณสมเด็จพระรัตนราช สร้างค่านิยมในความเป็นไทยให้กับนักเรียน
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใย ส่งเสริมด้านวิชาการและสาธารณสุขให้
และพัฒนาศึกษาให้กับนักเรียน กับนักเรียนและเป็นการขยายผลทางการ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทรง ศึกษาให้สำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจ
พระราชทานอุปกรณ์การเรียนให้กับ ตระเวนชายแดนโดยเป็นการพัฒนาทาง



ด้านการศึกษา ด้านวิชาชีพ ให้กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็น
นักเรียนทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติโดย มหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสทางการศึกษา
โครงการปี 2551 ส่วนพัฒนานักศึกษา ให้กับทุกคน ซึ่งโครงการตันกล้าของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้นำนักเรียนจำนวน 240 แผ่นดิน ถือเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่ง คือ
คนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การพัฒนาชุมชนและพัฒนาคน ซึ่ง
ในกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้มี 3
จำนวน 12 โรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ทางด้วยกัน คือ 1.เด็กนักเรียนจากพื้นที่
4-5 มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ห่างไกลมีโอกาสเรียน รู้ชีวิตใน
ศ.สุจินต์ จินายน ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย 2.นักศึกษาที่เข้ามาช่วยใน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า โครงการจะได้รับประสบการณ์และ
หลวง(มฟล.) ให้ทัศนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พัฒนาตัวเอง 3.มหาวิทยาลัยเดินไป
โครงการดี ๆ ของมหาวิทยาลัยว่า ตามเป้าหมายในการให้ประโยชน์แก่สังคม